

Diễn đàn Côn Minh về Hợp tác và Trao đổi giáo dục Nam Á và Đông

Nam Á lần thứ 6

Chuỗi Dự án Dệt ước mơ, thêu sông núi - Hội thảo di sản văn hóa phi vật

thể Lancang-Mekong của Đại học Dân tộc Vân Nam

Workshop xúc tiến đổi mới và kỹ thuật nhuộm, dệt, thêu

Lancang-Mekong năm 2023

THẺ LỆ TUYỂN SINH

1. Bối cảnh thực hiện dự án

Lưu vực sông Lancang-Mekong rất giàu tài nguyên văn hóa phi vật thể, nhằm tăng cường bảo vệ, kế thừa và hợp tác trao đổi di sản văn hóa phi vật thể giữa quốc gia trong khu vực, Đại học Dân tộc Vân Nam với sự hỗ trợ của Quỹ đặc biệt hợp tác châu Á của Bộ Giáo dục, đã phát động “Hội thảo di sản văn hóa phi vật thể Lancang-Mekong” và lấy đó làm nền tảng, để tổ chức Workshop xúc tiến đổi mới và kỹ thuật nhuộm, dệt, thêu Lancang-Mekong năm 2023 cho sáu quốc gia trong lưu vực.

Hội thảo lần này sẽ bắt đầu với kỹ thuật "thêu, nhuộm, dệt", đồng thời tiến hành cải thiện tư duy và trao đổi tay nghề kỹ thuật thêu, dệt, in nhuộm của sáu quốc gia ven lưu vực, xây dựng một nền tảng và cửa sổ trao đổi để bảo vệ và kế thừa nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số Lancang-Mekong. Dự án này đã được Sở Giáo dục tỉnh Vân Nam đưa vào Chuỗi Dự án của “Diễn đàn Côn Minh về Hợp tác và Trao đổi giáo dục Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 6”.

2. Giới thiệu về đơn vị chủ thể

Đại học Dân tộc Vân Nam là một trường đại học tổng hợp đào tạo các chuyên gia cao cấp của các dân tộc, và là trường đại học trọng điểm cấp tỉnh do Bộ Giáo dục, Ủy

ban Nhà nước về Công tác Dân tộc và Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam đồng thành lập. Trường được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1951, và là một trong những trường đại học và cao đẳng dân tộc được thành lập sớm nhất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đến nay, trường đã trải qua 72 năm lịch sử. Trường hiện có tổng số khoảng 34.000 sinh viên đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và du học sinh, đã trở thành một trường đại học tổng hợp với đầy đủ các ngành học và phương thức vận hành đặc biệt, nổi bật, bao gồm 10 chuyên ngành là triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử, lý học, kỹ thuật, quản lý và nghệ thuật, từ đó hình thành nên cơ cấu ngành và chuyên ngành chú trọng cả tự nhiên và xã hội, phối hợp phát triển ngành với những lợi thế đặc biệt về dân tộc học, xã hội học, ngôn ngữ và văn học dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa Đông Nam Á và Nam Á.

Trường chú trọng đến hợp tác và trao đổi nước ngoài, và là một cửa sổ quan trọng để đất nước và Vân Nam mở cửa ra thế giới bên ngoài. Kể từ khi thành lập, đã có hơn 100.000 nguyên thủ quốc gia, chức sắc chính phủ, chuyên gia, học giả và bạn bè quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ từng đến thăm Đại học Dân tộc Vân Nam, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh, Tiến sĩ Henry Kissinger - Cựu Ngoại trưởng Mỹ, Quốc vương Harald V của Na Uy, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam... và họ đưa ra những đánh giá tốt đẹp về trường.

3. Phương thức và nội dung hội thảo

Dự án này dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, thời gian đào tạo kéo dài trong 10 ngày. Lịch đào tạo cụ thể dự kiến như sau:

Giai đoạn I: Lựa chọn tuyển sinh. Từ 10/8/2023 đến 20/9/2023 sẽ thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, tuyển chọn học viên, và gửi thư mời.

Giai đoạn II: Chuẩn bị sơ bộ. Từ 20/09/2023 đến 10/11/2023, học viên sẽ làm các giấy tờ nhập cảnh như hộ chiếu, visa... và chuẩn bị một tác phẩm thủ công mỹ nghệ mang đến hội thảo, để tiến hành trao đổi, trưng bày (Tác phẩm thủ công mỹ nghệ này có thể là thành phẩm hoặc bán thành phẩm, và sẽ được hoàn thiện trong thời gian hội thảo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia).

Giai đoạn III: Từ 11/11/2023 đến 14/11/2023, Lễ khai giảng và giảng dạy tập trung sẽ được tổ chức tại Đại học Dân tộc Vân Nam ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Các khóa học chính: “Đưa nghề thủ công dân tộc vào chấn hưng văn hóa nông thôn”, “Học tập, nghiên cứu nghệ thuật thực hành kỹ thuật nhuộm cột thắt”, “Tu duy thiết kế và thực hành đổi mới”, “Đại diện văn hóa trong nghệ thuật thủ công mỹ nghệ quần áo và trang sức”, “Trao đổi, trưng bày tác phẩm của những người kế thừa kỹ thuật nhuộm, dệt, thêu”, “Thiết kế trực quan di sản văn hóa phi vật thể”...

Giai đoạn IV: Từ 15/11/2023 đến 17/11/2023, đến Đại học Văn Sơn để thực hành và trao đổi đồ thêu dân tộc Choang, đồ thủ công mỹ nghệ quần áo và trang sức dân tộc Di, và nhuộm vải hoa bằng sáp của dân tộc Mèo.

Giai đoạn V: Ngày 18/11/2023, học viên trao đổi với người hướng dẫn, và nhận được sự chỉ dạy từ chuyên gia, cuối cùng sẽ hoàn thành một tác phẩm thủ công nhuộm, dệt, thêu, tác phẩm này sẽ được “Hội thảo di sản văn hóa phi vật thể Lancang-Mekong” thu thập và cấp chứng nhận thu thập.

Giai đoạn VI: Ngày 19/11/ 2023, một cuộc triển lãm các tác phẩm của học viên sẽ được tổ chức tại Công viên văn hóa và sáng tạo Shenli của Khu thương mại tự do thí điểm Trung Quốc (Vân Nam) khu vực Côn Minh.

4. Đội ngũ giảng viên

Với đội ngũ giảng viên và nguồn lực giảng dạy hàng đầu đến từ Cao đẳng Nghệ quốc tế Lancang-Mekong thuộc Đại học Dân tộc Vân Nam, dự án này quy tụ những người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc và các giảng viên giảng dạy nổi tiếng, cùng những bậc thầy mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ đến từ Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa, Đại học Đông Hoa, Học viện Nghệ thuật Vân Nam, Học viện Văn Sơn, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây..., chắc chắn sẽ mang đến cho học viên những trải nghiệm khóa học tuyệt vời nhất.

5. Quy định chi tiết về đánh giá thành tích

Việc đánh giá thành tích, cho điểm chủ yếu dựa trên chất lượng hoàn thành môn học của học viên, tiêu chuẩn cụ thể (tính theo thang điểm 100): điểm danh chiếm 20%; tác phẩm theo từng giai đoạn (phác thảo, phương án, trưng bày...) chiếm 30%; tác phẩm khi đã hoàn thành chiếm 30%; tham gia triển lãm chiếm 20%. Sau khi vượt qua đánh giá và kiểm tra, bạn có thể giành được “Chứng nhận kết thúc khóa học” do Đại học Dân tộc Vân Nam cấp.

6. Lựa chọn đối tượng tuyển sinh

Dự án này tuân thủ các nguyên tắc công khai, công bằng và không thiên vị để tuyển chọn các học viên đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, áp dụng phương thức tuyển chọn dựa trên Đơn xin của cá nhân, đánh giá của chuyên gia, và tiến hành tuyển chọn những học viên ưu tú, cuối cùng sẽ có 20 học viên được tuyển chọn. Các học viên được chọn là thợ thủ công mỹ nghệ hiện đang công tác trong các ngành nghề liên quan đến nhuộm, dệt, thêu, hoặc các tài năng nghệ thuật trẻ và trung niên đã có thành tựu nhất định trong nghiên cứu liên quan đến nhuộm, dệt, thêu, và không quá 55 tuổi. Ưu tiên những người có trình độ thủ công mỹ nghệ hàng đầu trong các ngành nghề liên quan đến nhuộm, dệt, thêu; ưu tiên những người có khả năng

trao đổi, thậm chí là có kỹ năng truyền thụ cho các học viên sơ cấp trong ngành tại quốc gia của họ sau khi được đào tạo; ưu tiên phụ nữ. (Nếu có bệnh lý nền cần trao đổi trước với ban tổ chức để xác định có được tham gia đào tạo hay không)

7. Chi phí đào tạo

Dự án này được huy động vốn và tài trợ bởi Quỹ Đặc biệt Hợp tác Châu Á của Bộ Giáo dục, kinh phí Diễn đàn Côn Minh về Hợp tác và Trao đổi giáo dục Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 6, và Học viện Văn Sơn. Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian đào tạo và chi phí học tập của các học viên trong thời gian đào tạo tại Trung Quốc sẽ do dự án chi trả. Chi phí làm hộ chiếu và thị thực sẽ do các học viên chi trả.

8. Phương thức đăng ký

(1) Học viên có nguyện vọng đăng ký vui lòng điền vào mẫu đăng ký, đồng thời gửi mẫu đăng ký và ảnh tác phẩm tiêu biểu của mình đến địa chỉ email ynmdlmsxy@ymu.edu.cn trước ngày 20/9/2023. Lưu ý: Nên điền vào mẫu đăng ký bằng biểu mẫu điện tử, nếu bạn viết tay, vui lòng đảm bảo chữ viết rõ ràng.

(2) Học viên cần chuẩn bị các vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm thủ công mỹ nghệ liên quan đến nhuộm, dệt, thêu trước khi đào tạo, để chuẩn bị cho việc thu thập và trưng bày thành quả dự án.

(3) Mọi thắc mắc về việc đăng ký, vui lòng liên hệ với ban tổ chức qua email ynmdlmsxy@ymu.edu.cn.

(4) Để biết chi tiết, vui lòng truy cập

<http://ynat.ynni.edu.cn/web/74817/showarticle?ArticleId=98ccf065-3996-47e7-a1e1-c68d496c8e50>

0, và tải xuống mẫu đăng ký liên quan

Hội thảo di sản văn hóa phi vật thể Lancang-Mekong của Đại học Dân
tộc Vân Nam

Mẫu đăng ký Workshop xúc tiến đổi mới và kỹ thuật nhuộm, dệt, thêu

Lancang-Mekong năm 2023

Họ tên		Giới tính		Ngày tháng năm sinh		Ảnh cá nhân
Trình độ học vấn cao nhất		Chuyên ngành		Nghề nghiệp		
Số hộ chiếu				Email		
Đơn vị công tác/học tập				Số điện thoại di động/cố định		
Sở trường thủ công mỹ nghệ						
Tham gia vào trải nghiệm liên quan đến văn hóa và nghệ thuật						
Mô tả trình độ ngoại ngữ	Tiếng Anh <input type="checkbox"/> Tinh thông <input type="checkbox"/> Thông thạo <input type="checkbox"/> Sơ cấp <input type="checkbox"/> Hoàn toàn không biết Tiếng Trung Quốc <input type="checkbox"/> Tinh thông <input type="checkbox"/> Thông thạo <input type="checkbox"/> Sơ cấp <input type="checkbox"/> Hoàn toàn không biết Ngôn ngữ khác _____ <input type="checkbox"/> Tinh thông <input type="checkbox"/> Thông thạo <input type="checkbox"/> Sơ cấp <input type="checkbox"/> Hoàn toàn không biết					
Ý kiến của đơn vị giới thiệu						
Chữ ký				Ngày		

